

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร

## ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๗๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

## ข่าวเด่นในฉบับ

- มรพส.จัดเทศน์มหาชาติฯ ฉลองพุทธชยันตี
- บทสัมภาษณ์นักกีฬาหมากล้อม มรพส.
- คลินิกเทคโนโลยีขยายเปิดรับข้อเสนอโครงการ
- ประกาศรายชื่อผู้แทนสหกรณ์ฯ ๒๙ ราย
- ควจ.เชิญร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ ๓ ต.ค. นี้

คกก.กองทุนการศึกษาฯ มรพส. จัดเทศน์มหาชาติมหากุศล รวมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสดับรับฟังจำนวนมาก



เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการกองทุนการศึกษาและพัฒนาการศึกษา มรพส. จัดพิธีเทศน์มหาชาติมหากุศล เวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เพื่อเป็นการจรรโลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงค่าให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยมี คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมสดับรับฟังการเทศนา เป็นจำนวนมาก สำหรับการเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ พระธรรมกถึกโดย **พระมหาตัญญู วิจิตรสี และคณะ** ได้แสดงพระธรรมเทศนาด้วยทำนองที่ ไพเราะน่าฟัง ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีได้รับอรรถรส บางตอนครึกครื้น บางตอนโศกเศร้า การรับฟังเทศน์มหาชาติถือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในเรื่องของการบริจาค การเสียสละ เป็นต้น ซึ่งในพิธีเทศน์ครั้งนี้ ได้มีการแสดงจากนักศึกษา ในเรื่องเวสสันดรชาดก สร้างความซาบซึ้ง และประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก จากการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมทำบุญโดยมียอดบริจาค ณ ขณะนี้จำนวน **๕๕,๓๒๘ บาท** ซึ่งคณะผู้จัดจะนำรายได้เข้าสมทบกองทุนการศึกษาฯ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ไม่ก้ำกึ่งของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างยั่งยืน

## นักกีฬาหมากล้อม มรพส. พร้อมแข่งขันในศึกหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พร้อมเชิญชวนเยาวชน หันมาเล่นหมากล้อม เพื่อสร้างทักษะความคิด และกระบวนการวางแผน

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน The 11<sup>th</sup> ASIAN University GO Tournament 2012 และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ (U - GO XVII) ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ตุลาคมที่จะถึงนี้ ทางทีมประชาสัมพันธ์ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจำนวน ๓ คน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดย **อาจารย์อรรถพล ภูมิลา ผู้ควบคุมทีม** โดยตัวแทนนักกีฬาได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหมากล้อมดังนี้



**นางสาวพัชรภรณ์ ทองนาค (เพ็ริน)**

**โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.**

### - มาเล่นหมากล้อมได้อย่างไร?

ตอนแรกยังไม่รู้จักหมากล้อมและไม่เคยเล่นด้วยค่ะ แต่มีเพื่อนมาชวนให้ลองเล่นดู พอเล่นได้ระยะหนึ่ง ก็เริ่มมีความสนใจมากยิ่งขึ้น และเคยสงสัยว่า คนที่เขาเล่นกีฬาหมากล้อมทำไมเขาถึงเล่นกันมาได้เป็นสิบๆ ปี ทำไมเขาถึงชอบเล่นกันถึงขนาดนั้น มันเป็นเรื่องจริงจังอันสำคัญที่ทำให้เข้ามาสัมผัส พอเราลองเข้ามาเล่นแล้ว ก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวของมันเอง เป็นสิ่งที่ท้าทาย เล่นง่าย ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ

### - เล่นแล้วเกิดการพัฒนารูปแบบอย่างไรบ้าง?

พอมาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีความคิดมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้น ส่งผลให้การเรียนดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะ แต่ถ้าถามว่าพอใจในระดับการเล่นของตัวเองไหม ก็ยังไม่พอใจเท่าไร จะต้องพัฒนาการเล่นไปเรื่อยๆ ให้ดีมากกว่านี้ค่ะ

### - ความประทับใจในการเล่นหมากล้อม?

ประทับใจเรื่องของประสบการณ์ในการแข่งขันค่ะ นอกจากการแข่งขันแล้ว ยังมีการสอนการเล่นและเทคนิควิธีการต่างๆ จากมืออาชีพ ซึ่งปกติเคยไปแข่งขันหมากล้อมกระดานชนิดอื่นๆ ไม่เคยเห็นมีการสอนแบบนี้มาก่อน ทุกคนเป็นกันเองมาก ได้รับมิตรภาพที่ดีทั้งจากผู้ฝึกสอน ทีมงานทุกฝ่ายและเพื่อนๆ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยค่ะ

### - คิดว่าการแข่งขัน U-Go เป็นอย่างไร?

ดีมากเลยค่ะ ทำให้คนเล่นกีฬานี้มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศในอาเซียนด้วยค่ะ และอยากจะฝากเชิญชวนให้พี่ๆ น้องๆ หรือผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของการคิด การวางแผน ลองหันมาเล่นหมากล้อมกันดู จะทำให้มีมุมมองใหม่ๆ วิธีการคิดแบบใหม่ๆ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์มาก สนุก และฝึกในเรื่องของสมาธิได้ดีค่ะ

**นางสาวกาญจนา แซ่ย่าง (กาญ)**

**โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.**

### - ทำไมถึงสนใจเล่นกีฬาหมากล้อม?

แรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเล่นกีฬาหมากล้อม เริ่มแรกเกิดจากการดูการ์ตูนทำให้อยากลองเริ่มเล่นดู โดยที่ไม่เคยสนใจเล่นมาก่อน พอได้สัมผัสกับกีฬาหมากล้อมแล้ว ทำให้เรามีความคิดแบบใหม่ๆ ทำให้เรามองโลกได้กว้างขึ้น มีการวางแผนที่ดี ทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดและการเล่นกีฬาหมากล้อมนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะ

### - ประโยชน์ของการเล่นหมากล้อม?

ทำให้เราได้พบกับเพื่อนใหม่ต่างสถาบัน รวมทั้งเพื่อนใหม่ในประเทศต่างๆ ในแถบอาเซียนได้เรียนรู้ ได้มิตรภาพ และทำให้เราได้รู้จักประโยชน์ของกีฬาหมากล้อมมากขึ้นด้วย และที่สำคัญ



ทำให้เรามีสมาธิ รู้จักการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยคะ

### - ฝากอะไรเกี่ยวกับกีฬาหมากล้อม?

ในการเล่นกีฬาหมากล้อม สามารถพัฒนาตัวเราเองได้ เช่น ฝึกในเรื่องของสมาธิ ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น มีความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักคิดวางแผน การแก้ปัญหา และสอดแทรกเรื่องคุณธรรมด้วย จึงอยากจะเชิญชวนเยาวชนและผู้ปกครอง สนับสนุนให้บุตรหลานลองเข้ามาสัมผัสกับกีฬาหมากล้อม จะทำให้รู้ว่าการเล่นกีฬาหมากล้อมนั้น มีประโยชน์อย่างไร



นายผดุงเกียรติ จันลา (เบลล์)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.

#### - ทำไมสนใจเล่นกีฬาหมากล้อม?

สนุกครับ มันแปลกด้วย การเดินหมากสามารถเดินได้หลายวิธี ทำให้รู้จักคิด เล่นง่ายครับ มีกฎแค่ ๓ ข้อ แต่สามารถเดินและคิดได้หลายมุมมอง โดยแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬานี้ มาจากการที่เพื่อนชวนเลยลองสัมผัสดู ซึ่งเล่นแล้วสนุก ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยครับ

#### - ความประทับใจในกีฬาหมากล้อม?

มิตรภาพครับ รู้สึกประทับใจมาก ทั้งจากครูฝึกและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทุกคนจะเป็นมิตรกันหมด ทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มากมาย รวมทั้งการเล่นกีฬาหมากล้อมยังสามารถพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของสมาธิ การวางแผน กลยุทธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การจัดสรรเวลา และสอดแทรกสาระดี ๆ อีกหลายอย่างครับ

### - ฝากอะไรเกี่ยวกับการเล่นกีฬาหมากล้อม?

อยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ลองเล่นกีฬาหมากล้อมกันดู เพราะเป็นกีฬาที่เล่นง่ายไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วย และหมากล้อมยังเป็นเกมส์กีฬาที่ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รับรองได้ว่าคนที่เข้ามาสัมผัสการเล่นหมากล้อมจะต้องชื่นชอบ และสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีครับ

### - คาดหวังอะไรจากการที่ มรพส.เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในครั้งนี้?

ภาคภูมิใจครับ ที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและอาเซียนในครั้งนี้ และผมก็จะทำหน้าที่ของนักกีฬาให้ดีที่สุด และขอต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านด้วยความยินดีครับ

ทั้งหมดนี้คือความรู้สึกและความภาคภูมิใจกับการเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ อย่างดีที่สุด สำหรับผู้ที่สนใจฝึกเล่นหมากล้อม สามารถไปทดลองฝึกเล่นได้ ณ กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทุกวันพุธในช่วงบาย

**มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม** ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับนักกีฬาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมาก โดยจะมีการแข่งขันกีฬา **ASIAN University GO Tournament 2012 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๓ - ๑๕ ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์** ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมให้กำลังใจนักกีฬาหมากล้อมทั้งไทยและต่างชาติ ได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

### ▶▶ คลินิกเทคโนโลยี ขยายเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เพื่อเป็นการขยายโอกาสสำหรับนักวิจัยที่สนใจขอรับทุน สามารถส่งข้อเสนอโครงการ แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ **๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕** ได้ที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อื่นๆ คลินิกเทคโนโลยีขอขอบคุณ ทางคณาจารย์ที่ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยีที่พึงชุมชน กระทรวงวิทยาศาสตร์ ทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ ได้แก่ ข้อเสนอโครงการ แผนการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ โครงการ ข้อเสนอโครงการ แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๑๑ โครงการ และข้อเสนอโครงการ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ โครงการ

# ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ มีผู้สนใจสมัคร จำนวน ๒๕ ราย ขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้ง พุธที่ ๓ ตุลาคมนี้ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ประกาศรับสมัครผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จำกัด หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๒๕ ราย ดังนี้

หมายเลข ๑	นางสำลี บุญยก	หมายเลข ๑๖	นายจรัญ ชื่นใจชน
หมายเลข ๒	นายนพดล เรงเจริญ	หมายเลข ๑๗	อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ รักผกาวงศ์
หมายเลข ๓	นายชันแก้ว สมบูรณ์	หมายเลข ๑๘	นางเพ็ญศรี มีพยุง
หมายเลข ๔	ผศ.วิระวรรณ บุญไธ	หมายเลข ๑๙	รศ.บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
หมายเลข ๕	ผศ.สมบูรณ์ บำรุงเมือง	หมายเลข ๒๐	นายวีระ ลอยพูน
หมายเลข ๖	ผศ.เกษม บุญไธ	หมายเลข ๒๑	นางพรทิพย์ เต็งเจริญ
หมายเลข ๗	นายเชิด เขียวบานยาง	หมายเลข ๒๒	นางปราณี บำเพ็ญดี
หมายเลข ๘	นางสาวกัลณิกา พูลผล	หมายเลข ๒๓	นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
หมายเลข ๙	นางสมทรง ฤกษ์ทอง	หมายเลข ๒๔	ผศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน
หมายเลข ๑๐	ผศ.ดำรง ประเสริฐกุล	หมายเลข ๒๕	นายสัญญา ปานแย้ม
หมายเลข ๑๑	น.ส.พรทิพย์ วัฒนรัชานกุล	หมายเลข ๒๖	อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง
หมายเลข ๑๒	ผศ.दनยา วงศ์ระชัย	หมายเลข ๒๗	นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา
หมายเลข ๑๓	ผศ.จุฑามาศ ตีระแพทย์	หมายเลข ๒๘	นางสาวเยาวนิตย์ คงชื่น
หมายเลข ๑๔	นายอำพน กลีบปาน	หมายเลข ๒๙	นางสาวชนิษฐา อิมสุวรรณ
หมายเลข ๑๕	อาจารย์อุดม หมี่เทศ		

ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ใช้สิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จำกัด ได้ในวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยแยกเป็น

- ส่วนทะเลแก้ว ลงคะแนนเสียง ณ ห้องกองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารที่ปวิษญ์ ส่วนทะเลแก้ว ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้าราชการพลเรือน พนักงาน - คนงาน ที่ปฏิบัติงาน ณ ส่วนทะเลแก้ว

- ส่วนวังจันทน์ ลงคะแนนเสียง ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัดครุศาสตร์ พนักงาน - คนงาน ที่ปฏิบัติงาน ณ ส่วนวังจันทน์และส่วนสนามบิน

**\*\*สมาชิกสหกรณ์ฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการออกเสียงฯ จำนวนคนละ ๕๐๐ บาท\*\***

▶▶ **ขอเชิญร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ คณะวิทยาการจัดการ** จะจัดทำบุญเลี้ยงเพลพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๓ ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณะฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญ และร่วมรับประทานอาหารในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

**งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

156 หมู่ ๕ อ.พลาญชัย อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๗-๑๐๘

<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com